

Số: /BC-UBND

Đồng Phú, ngày tháng 12 năm 2020

BÁO CÁO
Kết quả giải quyết Tin số 65

Thực hiện Công văn số 4389/UBND-NC ngày 30/11/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xử lý thông tin qua đường dây nóng (Tin số 65 ngày 26/11/2020). UBND huyện Đồng Phú báo cáo kết quả xác minh giải quyết đơn kiến nghị của bà Đặng Thị Kim Sơn, Viên chức Trường Mầm non Tân Tiến, cụ thể như sau:

Xét đơn xin chuyển công tác của bà Đặng Thị Kim Sơn, Viên chức Trường Mầm non Tân Tiến; căn cứ Công văn số 1180/SNV-CCVC ngày 09/7/2019 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc rà soát, điều tiết biên chế dôi dư và nguyện vọng của giáo viên muốn được chuyển công tác về đơn vị sự nghiệp giáo dục thuộc UBND thành phố Đồng Xoài, để thuận lợi cho công tác và có điều kiện tốt hơn cho việc chăm lo công việc gia đình, UBND huyện Đồng Phú đồng ý cho bà Đặng Thị Kim Sơn và 03 viên chức khác thuộc các đơn vị sự nghiệp giáo dục huyện Đồng Phú, được chuyển công tác về đơn vị sự nghiệp giáo dục thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Xoài (Công văn số 2164/UBND-NC ngày 25/9/2019 của Chủ tịch UBND huyện về việc điều chuyển biên chế viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo).

UBND huyện Đồng Phú đã chuyển hồ sơ đề nghị Sở Nội vụ để điều chuyển biên chế đến thành phố Đồng Xoài; UBND thành phố Đồng Xoài đã tổ chức sát hạch, kiểm tra trước khi tiếp nhận từ Sở Nội vụ.

Tuy nhiên, đến tháng 7/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1750/QĐ-UBND ngày 31/7/2020 về việc giao biên chế sự nghiệp công lập năm 2020, theo đó huyện Đồng Phú được giao biên chế sự nghiệp giáo dục và đào tạo là 1.244 (giảm 80 biên chế sự nghiệp giáo dục so với năm 2019); trong khi đó, năm học 2020 – 2021 số học sinh, số lớp học tăng, huyện Đồng Phú đưa công trình Trường Mầm non Hoa Hồng (21 phòng học) vào hoạt động và bàn giao cho Trường Mầm non Tân Phú quản lý, sử dụng; chương trình sách giáo khoa mới và đưa 100% lớp 1 vào học 02 buổi nên giáo viên, đặc biệt là giáo viên Mầm non thiếu rất nhiều. Ủy ban nhân dân huyện Đồng Phú đã đề nghị UBND tỉnh, Sở Nội vụ bổ sung biên chế nhưng không được chấp nhận do tình hình chung biên chế của tỉnh còn thiếu.

Năm học 2020 – 2021, giáo viên của huyện Đồng Phú thiếu nhiều nên Sở Nội vụ tạm ngưng điều chuyển biên chế từ huyện Đồng Phú về thành phố Đồng Xoài; do vậy, bà Đặng Thị Kim Sơn và 03 trường hợp khác chưa được chuyển về thành phố Đồng Xoài.

Trong thời gian tới, nếu có trường hợp giáo viên có hộ khẩu thường trú,

sinh sống tại huyện Đồng Phú mà hiện đang công tác tại thành phố Đồng Xoài có nhu cầu muốn về công tác gần nhà thì huyện Đồng Phú sẽ thống nhất với thành phố Đồng Xoài hoán đổi biên chế để tạo điều kiện thuận lợi cho viên chức có điều kiện tốt hơn cho việc chăm lo công việc gia đình, yên tâm công tác.

Trên đây là kết quả xác minh giải quyết Tin số 65 (đơn kiến nghị của bà Đặng Thị Kim Sơn, Viên chức Trường Mầm non Tiến, huyện Đồng Phú) UBND huyện báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy được biết và chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Sở Nội vụ;
- LĐVP, CV: NC, TD;
- Lưu: VT, PNV.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Anh Tuấn